

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYỀN QUANG  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

Số: 1154/SNN-TTBVTV

V/v hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa bão  
đối với sản xuất vụ Mùa, Hè thu 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Do ảnh hưởng của bão số 3 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 16 đến ngày 22/7 và ngày 24, 25/7/2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to kèm theo gió lốc gây ngập úng ở một số vùng, ảnh hưởng đến sản xuất lúa Mùa và rau màu vụ Hè thu. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ nay đến hết tháng 7 khu vực miền núi phía Bắc trong đó có tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa trên diện rộng, trong tháng 8 mưa bão diễn biến rất phức tạp, nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời sản xuất của các địa phương sẽ bị ảnh hưởng nặng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Trồng trọt tại Văn bản số 839/TT-CLT ngày 23/7/2018 về việc hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa bão đối với sản xuất trồng trọt vụ Mùa, Hè thu 2018 các tỉnh phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

**1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn, UBND cấp xã tập trung thực hiện**

(1) Tăng cường công tác kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa đã tích đầy nước, hồ chứa xung yếu không đảm bảo an toàn, chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa nước bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Sẵn sàng chủ động triển khai việc xử lý giờ đầu khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Chủ động phát dọn kênh mương, khơi thông dòng chảy để nước trên đồng tiêu thoát nhanh. Chuẩn bị máy bơm để bơm cưỡng bức kết hợp với tháo nước nhanh khi bị ngập úng.

(2) Đôn đốc, hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, bảo vệ cây trồng.

**- Đối với diện tích lúa vùng trung bị ngập úng, bồi lấp**

+ Điều chỉnh mực nước tiêu thoát phù hợp để cây lúa không bị đổ rạp trên mặt nước, dọn sạch cỏ rác trên ruộng và té nước rửa dong rêu, bùn đất bám trên lá.

+ Nếu có lúa chết mất khoảng, cấy dặm bằng mạ dự phòng ở bờ ruộng khi cây hoặc tía san từ các khóm lúa đẻ nhiều dành trên ruộng.

+ Ruộng lúa bị đất đá bồi lấp, lúa bị chết nhiều khẩn trương thu dọn ruộng, tranh thủ bừa đất và cấy lại trong khung thời vụ (trong tháng 7) bằng mạ dự phòng hoặc gieo thẳng bằng các giống ngắn ngày như Việt lai 20, KM 18, HT1, kết thúc

gieo cây trước ngày 05/8. Trường hợp hết thời vụ gieo cây lúa, sau khi nước rút chủ động vệ sinh đồng ruộng và chuyển đổi sang trồng các loại rau màu phù hợp.

+ Diện tích lúa bị ngập úng, lúa cây giậm, cây lại nếu cây sinh trưởng kém khi lúa đã cứng cây khẩn trương bón thúc lần 1 theo đúng kỹ thuật bằng các loại phân NPK chuyên dùng, không bón phân đạm đơn và không bón phân lai rai nhằm hạn chế sâu bệnh hại và đổ ngã cuối vụ. Có thể sử dụng các chế phẩm sinh học như: KH, ET, Siêu lân, Pennac P, ... để phun giúp lúa phục hồi nhanh.

**- Đối với diện tích lúa cấy trà mùa sớm, không bị ngập úng**

+ Giữ nước nông trên mặt ruộng; tiêu cạn nước đềm trên hệ thống kênh mương để phòng mưa lớn gây ngập úng cây trồng.

+ Chăm sóc, bón phân thúc đợt 2 sớm ngay khi cây lúa đứng cái (*khi ruộng lúa chuyển màu vàng tranh, trên ruộng có khoảng 10% số dảnh có lá thắt eo, bóc thấy mầm đòng nhú khoảng 1 mm*), bón cân đối lượng phân đạm và kali theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

+ Theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh hại trên đồng ruộng và tổ chức phòng trừ theo đúng hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại Văn bản số 121/TTBVTV-BVTV ngày 28/6/2018 về việc phòng trừ một số dịch hại sau mưa lũ trên lúa vụ mùa năm 2018.

**- Đối với các loại rau màu**

+ Khẩn trương thu hoạch sản phẩm ở những ruộng gần đến thời gian thu hoạch hoặc tận thu trên những ruộng bị hại nặng.

+ Khai rãnh trên ruộng để nước thoát nhanh, hạn chế nước úng lâu trong ruộng làm thối rễ cây.

+ Khi ruộng khô xói phá váng để rễ cây được thông thoáng và triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân để cây nhanh phục hồi. Những ruộng cây rau còn nhỏ bị ngập cần phun phòng trừ nấm gây nở cổ rễ bằng một trong các loại thuốc: Antracol 70WP, Vanicide 5SL, Kasugacin 2SL, Vamylicin 5SL kết hợp chế phẩm KH, Pennac P, Siêu lân để cây nhanh phục hồi.

+ Những diện tích bị ảnh hưởng nặng không có khả năng phục hồi, khẩn trương thu dọn, vệ sinh đồng ruộng để làm đất trồng lại vụ mới bằng các giống phù hợp.

## **2. Giao cho các đơn vị**

### **2.1. Trung tâm Khuyến nông**

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Tuyên Quang tỉnh phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra đối với lúa, cây màu đã gieo trồng.

- Chỉ đạo khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các giải pháp phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.